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Í SAMBANDI VIÐ RAMMAÁÆTLUN 

EFNI .. HAGAVATN... 

 

 

Um að hækka mat á vrkjun vegna óspiltrar náttúru finst mér skritinn 

Það liggur háspenulína með vatninu,  

það er búið ýda upp fyrirstöðu við sandvatn sem farið renur í svo það fari ekki á flakk. 

Það var tekkinn malarnám úr vatninu , er trúlega afturkræft því vatnið fer um svæðið 

það sem græðist með því að virkja ,  

það hækkar í vatnnu svo aurarnar fari undir vatn sem veldur minna sanfoki úr vatninu 

sem gerir auðveldaraað græða upp landið.  

Í sambandi við umhverfisárif er einna sem ég sé að það hækkar í vatninnu að jökli, 

sem breitir útsíni lítð . 

Það má hanna virkjun þanig að sjónmeingun sé í lágmarki  
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